

## ส่วนที่ ๓

### สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา

---

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งชุมชนมีความต้องการที่จะได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่มีมาตรฐาน เพื่อให้คุณภาพชีวิตใกล้เคียงมาตรฐานของชุมชนเมือง สำหรับปัญหาด้านคมนาคมสัญจรไปมาระหว่างชุมชน เทศบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถนนสายต่างๆ สามารถใช้ได้ตลอดฤดูกาล ไม่มีปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสร้างปัญหาให้กับบ้านเรือนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ การบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการพัฒนาได้ระดับหนึ่งในความเป็นอยู่ของชุมชน สำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจเทศบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้ฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ ตามความต้องการของชุมชนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพเพื่อฝึกฝนการทำงานให้มีความชำนาญ ด้านสังคมเทศบาลได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ จัดการศึกษาเด็กอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ด้านสาธารณสุขเทศบาลได้จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในชุมชนด้านต่างๆ โดยเฉพาะบริการตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น และสนองนโยบายของรัฐบาลในการรักษาสุขภาพ โดยจัดเวทีออกกำลังกาย ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว พร้อมกับทำหมัน ฉีดหมอกควัน

สำหรับการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถประเมินผลในเชิงปริมาณได้ตามตาราง ดังนี้

การพัฒนาสาขาต่าง ๆ	ผลการพัฒนาเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ
<p>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ด้านสังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลได้ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายต่าง ๆ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ</li> <li>- เทศบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ</li> <li>- เทศบาลได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนด้วยการสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีวัสดุสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ตามการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ด้านสาธารณสุขให้ชุมชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาสะดวกทุกฤดูกาล</li> <li>- ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี</li> <li>- ประชาชนมีความพึงพอใจโดยบุตรหลานได้พัฒนาทักษะด้วยวัสดุสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ สนใจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๙๐% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนชุมชน ๘๐% มีการตรวจสุขภาพไม่มีโรคภัย</li> </ul>

การพัฒนาสาขาต่าง ๆ	ผลการพัฒนาเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ
<p>ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ด้านการบริหาร</p>	<p>- เทศบาลได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สนใจได้ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ</p> <p>- เทศบาลได้จัดระบบบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจสูงสุด ตามศักยภาพของเทศบาล จัดระบบการจัดซื้อ / จัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเตรียมความพร้อมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- ประชาชน ๘๐% สามารถฝึกฝนจนมีความชำนาญในระดับหนึ่ง สามารถประกอบอาชีพได้</p> <p>- ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ๘๐% ในการใช้บริการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้</p>